



CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

NGUYỄN CHÍ DŨNG*

NHỮNG năm qua, với tinh thần "cùng cả nước, vì cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo, ra sức phát huy các thế mạnh, giành nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh đó thành phố cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; trong đó, cuộc đấu tranh chống "âm mưu diễn biến hòa bình", chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố đang diễn ra rất quyết liệt và phức tạp.

Phải khẳng định công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang được hiện thực hóa rất nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Đời sống nhân dân được cải thiện, đã tạo cơ sở thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng giao lưu, hợp tác làm ăn với các nước để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với những mặt trái và những thách thức mới. Các đối tượng chống đối và tội phạm từ nước ngoài đã lợi dụng đổi mới xâm nhập vào

thành phố ẩn náu, hoạt động dưới nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi. Cuộc đấu tranh giữa ta và địch trong thời kỳ mở cửa thường không có ranh giới rõ ràng. Các đối tượng phạm pháp khai thác những phương tiện khoa học - kỹ thuật hiện đại để hoạt động. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường như sự phân hóa giàu nghèo, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Mặt khác, khi trình độ dân trí không ngừng được nâng lên, dân chủ hóa trong đời sống xã hội được mở rộng, yêu cầu pháp luật của Nhà nước pháp quyền càng ngày càng cao. Để đáp ứng nhiệm vụ đổi mới về cơ chế quản lý nhà nước đòi hỏi trình độ, năng lực, khả năng tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự phải vươn lên mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đó chính là những vấn đề làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự ở thành phố càng nặng nề, khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn.

Muốn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, công an thành phố cần có sự phối hợp

* Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh

chặt chẽ với các ban, ngành và rất cần sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức thực hiện tốt những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và đề ra nhiều chủ trương phù hợp với tình hình thực tế của thành phố trong việc xây dựng các chương trình hành động triển khai chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, từng bước xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thành ủy và chính quyền thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, dân tộc, đô thị. Thông qua đó, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo; huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và kết hợp đồng bộ các biện pháp, giải pháp về chính trị, kinh tế, giáo dục, hành chính,...

... tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc bảo đảm an ninh thật sự ở thành phố.

Trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự và xóa bỏ tệ nạn xã hội, công an thành phố xác định đây là nhiệm vụ không của riêng ngành công an mà là của toàn xã hội, do đó phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nâng cao các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống với việc ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần ngăn ngừa tội phạm xây dựng cuộc sống mới. Từ năm 2001 đến nay, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu "3 giảm" (tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm). Triển khai 3 đề án "Hậu cai nghiện ma túy", "Giữ gìn trật tự giao thông" và "Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy". Các chương trình, đề án này được triển khai thực hiện thường xuyên ở các cấp, các ngành, các đoàn thể và được đông đảo nhân dân



Những chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ

đồng tình ủng hộ. Với phương châm "phòng ngừa tội phạm là cơ bản", các cấp ủy, chính quyền đã tích cực giải quyết những vấn đề xã hội làm phát sinh tội phạm, nhất là triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục, cảm hóa các đối tượng ở cộng đồng dân cư (đã giáo dục 15.647 người vi phạm pháp luật); đưa các đối tượng vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục (đã đưa 31.000 người đi cai nghiện ma túy và 7.000 gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh). Tích cực hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân ở cơ sở; phổ biến cho nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, nhằm tạo cho nhân dân ý thức phòng ngừa và tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, cũng như của cộng đồng. Nhờ kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền giáo dục với vận động quần chúng, tăng cường vai trò quản lý nhà nước và áp dụng một cách linh hoạt các biện pháp giáo dục, hành chính, kinh tế, pháp luật nên tỷ lệ phạm pháp hình sự năm 2004 giảm trên 50%, so với năm 1999, trật tự giao thông đô thị, kỷ cương xã hội chuyển biến ngày càng tốt hơn. Tai nạn giao thông năm 2003 giảm 28,82% số vụ và 22,88% số người chết so với năm 2002; 10 tháng đầu năm 2004 giảm 14,71% số vụ và 3,16% số người chết so với cùng kỳ năm 2003. Có thể nói chương trình thực hiện mục tiêu 3 giảm là hình thức biểu hiện sinh động của chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Chủ trương ấy bước đầu đã thu được những thành tựu khích lệ.

Để tiếp tục thực hiện 3 giảm phòng chống tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự, thời gian qua, công an thành phố đã phối, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân và triển khai các quy định về an ninh trật tự, an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng lực lượng bảo vệ, bảo đảm an toàn các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra các hoạt động phá hoại chính

trị. Việc triển khai các nghị quyết liên tịch giữa ngành công an với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được đẩy mạnh. Gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và hoạt động của các đoàn thể với vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Giáo dục, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật hòa nhập vào đời sống xã hội (từ năm 2000 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã giáo dục được 6.881 đối tượng). Công an và các ngành cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề phức tạp có liên quan. Đặc biệt là sự phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố trong việc triển khai kế hoạch bảo đảm và phương án phòng thủ, sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp. Phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tôn giáo đề xuất giải quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo và những vấn đề liên quan đến an ninh; đấu tranh kiên quyết với các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng xâm hại đến an ninh trật tự xã hội. Phối hợp với ngành giáo dục trong công tác giữ gìn trật tự ở các trường học; phòng, chống tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên và giải quyết các vụ gây mất trật tự công cộng. Phối hợp với các cấp, các ngành vận động quần chúng, đề xuất giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân và ngăn chặn các hành vi quá khích vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt an ninh trật tự, góp phần tích cực vào việc giải quyết các "điểm nóng" về tranh chấp, khiếu kiện tập thể kéo dài. *Nhờ vậy, đã huy động được cả hệ thống chính trị tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố và qua đó các cơ quan đơn vị cũng tự nâng cao cảnh giác, chủ động giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị mình, động viên cán bộ, nhân viên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.*

"Dựa vào nhân dân để giữ gìn an ninh trật tự" là quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của công an thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với nhân dân, công an thành phố đã biết phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Công an thành phố đã thực sự dựa vào dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, như đề ra Quy định "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở phường, xã"; định kỳ hằng tháng thông báo cho nhân dân biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đưa ra nhân dân bàn bạc, triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Quy định "Công khai hóa đối tượng vi phạm pháp luật", thông báo cho nhân dân ở tổ dân phố biết hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng để nhân dân giám sát, đề phòng và tham gia giáo dục (từ năm 2000 đến nay nhân dân đã tham gia giáo dục cảm hóa được 8.766 đối tượng). Kế hoạch "Vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm", trong đó có sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, vận động với khen thưởng động viên kịp thời, nhất là những người lập thành tích đặc biệt xuất sắc; hỗ trợ kinh phí cho những người có tài sản bị thiệt hại và đề nghị ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết chế độ chính sách cho những người bị thương tật, hy sinh khi tham gia phòng chống tội phạm. Bình quân mỗi năm nhân dân cung cấp cho công an gần 44.000 nguồn tin, bắt 1.000 đối tượng phạm pháp quả tang. Quy định về xây dựng các "khu phố, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự", có nội dung chủ yếu là tổ chức cho nhân dân tự cam kết, nhắc nhở nhau chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục các đối tượng; giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh

trật tự. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được lồng ghép với các phong trào và các cuộc vận động khác ở cơ sở, như xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và các hoạt động từ thiện xã hội khác... làm cho công tác bảo vệ an ninh trật tự được triển khai sâu rộng hơn và từng bước xã hội hóa đến nhân dân, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân theo phương châm "cơ sở là chính, tại chỗ là chính".

Để phục vụ yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và phát triển kinh tế, công an thành phố xác định mục tiêu hàng đầu là phải ngăn chặn không để kẻ địch và các đối tượng xấu gây hại đến an ninh chính trị. Thông qua những chủ trương, biện pháp giải quyết hết sức linh động, mềm dẻo nắm những tình hình, chủ động đấu tranh ngăn chặn các âm mưu phá hoại của địch, đồng thời sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp giải quyết nhanh tại chỗ các vụ việc về an ninh, không để lây lan, kéo dài. Trong xử lý, lấy vận động, phân hóa, lôi kéo để đưa họ về với cộng đồng xã hội làm chính, nhưng cũng kiên quyết xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu ngoan cố. Nhờ chủ trương trên mà thời gian qua đã tranh thủ lôi kéo, kiềm chế được hầu hết các đối tượng chống đối, cô lập được các đối tượng cầm đầu, không để hình thành tổ chức đối lập, hạn chế được các thế lực thù địch xuyên tạc, tạo có can thiệp chống phá ta; đập tan được các âm mưu phá hoại và gây bạo loạn, bảo đảm tốt an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Từ thực tiễn công tác giữ gìn an ninh trật tự trong những năm qua, Công an Thành phố bước đầu đã rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, công tác đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp,

toàn diện, tuyệt đối của Thành ủy; sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Ngành công an phải là cơ quan tham mưu có hiệu quả cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp sát đúng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn; có chế độ khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Hai là, dựa vào dân và phát huy sức mạnh của toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Để làm được như vậy, lực lượng công an phải trấn áp mạnh bọn tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa cho nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh; đồng thời phải tin dân, sát dân, nghe dân, phục vụ dân đi đôi với biết vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Ba là, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ an ninh trật tự. Khi kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, mặt trận đoàn kết toàn dân được củng cố là nền tảng bảo đảm an ninh trật tự, phát huy hiệu quả; và an ninh trật tự được bảo đảm tốt là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, nếu an ninh chính trị không bảo đảm thì các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng phát sinh phát triển. Theo đó, khi trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, lòng dân bất an sẽ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ này trong các chủ trương kế hoạch công tác là biện pháp quan

trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm là, xây dựng công an thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận an ninh chính trị, là lực lượng trực tiếp đấu tranh với kẻ địch và các loại tội phạm, nếu công an mạnh thì đấu tranh có hiệu quả, công an yếu thì kẻ địch và tội phạm sẽ lấn tới. Vì vậy, xây dựng lực lượng công an thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học - kỹ thuật tinh thông; biết làm tốt công tác vận động quần chúng, được trang bị đầy đủ phương tiện... là những vấn đề trọng tâm, cốt lõi.

Thời gian tới, cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" và phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự sẽ còn diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an ninh trật tự, công an thành phố tiếp tục tập trung thực hiện chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể xây dựng mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, trên tinh thần tự giác và tự quản của nhân dân. Đó cũng là những nhiệm vụ quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết 09 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; cũng như chương trình mục tiêu "3 giảm", đề án giữ gìn trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy và đề án hậu cai nghiện ma túy của thành phố. Đối với nội bộ ngành, tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân; đồng thời nắm chắc và vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác an ninh trật tự trước tình hình mới. □